



ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๙๕ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคที่พบในสัตว์เป็นส่วนใหญ่ เกิดจากการติดเชื้อ สามารถแพร่จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว ไปสู่คนได้จากการถูกสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสกัดหรือข่วน หลังได้รับเชื้อ มักไม่ปรากฏ อาการใดๆ โดยอาการมักเกิดหลังจากถูกกัดประมาณ ๗ วันหรือเป็นเดือน ตัวอย่างอาการที่เกิด ได้แก่ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย มีไข้ หงุดหงิด กระวนกระวาย และอาจเสียชีวิตได้ในที่สุด



วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยผลิตขึ้นมาจากเชื้อไวรัสที่ตายแล้ว เมื่อเข้าไปในร่างกาย เชื้อจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อพิษสุนัขบ้า จะช่วยป้องกันผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้า ซึ่งต้องฉีดภายใต้คำแนะนำของแพทย์ และต้องเข้ารับการฉีดโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น ซึ่งก่อนฉีดจะต้องอ่านเอกสารกำกับยาให้ชัดเจน เพื่อปริมาณ การ ใ้ช้ยาที่ถูกต้อง

การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ทำได้ ๒ แบบ คือ

- **ก่อนสัมผัสโรค** ผู้ที่ควรจะได้รับวัคซีนนี้ ได้แก่ ผู้ที่ต้องเดินทางไปยังบริเวณที่มีการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ผู้ที่ต้องทำงาน และอยู่ใกล้ชิดสัตว์ป่า ผู้ที่ทำงานในพื้นที่ปฏิบัติการที่ต้องสัมผัสเชื้อไวรัสดังกล่าว หรือผู้ที่มีความเสี่ยงจะได้รับเชื้อ เช่น บุรุษไปรษณีย์ สัตว์แพทย์ ครูฝึกสอนสัตว์เลี้ยง หรือผู้ดูแลสัตว์
- **หลังสัมผัสโรค** แพทย์จะพิจารณาให้รับวัคซีนนี้เมื่อถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดหรือข่วน ซึ่งจะต้องได้รับวัคซีนเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีอะไรบ้าง?

อาการไม่รุนแรง	พบได้บ่อย เช่น ปวด บวม คันบริเวณที่ฉีด ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ปวดกล้ามเนื้อ เวียนศีรษะ
อาการปานกลาง	ลมพิษ ปวดข้อ มีไข้ (พบ ๖% ในการฉีดเข็มกระตุ้น)
อาการรุนแรง	พบได้น้อย เช่น ไข้สูง หายใจลำบาก หายใจมีเสียงวี๊ด โดยเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่กี่นาที ถึง ๒-๓ ชั่วโมง หลังได้รับวัคซีน หากพบอาการเหล่านี้ ควรแจ้งแพทย์หรือพาผู้ป่วยมาพบแพทย์ทันที

เอกสารอ้างอิง : ศูนย์ข้อมูลยาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์. (ม.ป.ป). วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า. สืบค้น ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓, จาก <https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/march-๒๐๑๙/rabies-vaccine>

ผู้ตั้งบทความ : ภาณุ.กุลธิดา เหลืองอ่อน Email : vck_rx@hotmail.com

ดาวน์โหลดข่าวสารนี้
ที่ QR CODE ด้านล่างนี้



กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

๓๒๐ ม.๖ ซ.เคหะชุมชนท่าทราย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๘๗๘๒

